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สรปุขา่วดา้นการเกษตรทีส่ำคญัของญีปุ่่น ระหวา่งวนัที ่5 - 11 มิถนุายน 2564 
 

ในเดือนเมษายน 2564 ญี่ปุ ่นมีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับเดือน 
เดียวกันของปีที่ผ่านมา (5 มิถุนายน 2564)  

จากข้อมูลเผยแพร่โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) พบว่า ในเดือนเมษายน 2564 
ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหาร มูลค่า 102,300 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา การส่งออกเนื้อโคและเหล้าสาเกอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากความต้องการ
บริโภคในครัวเรือนในต่างประเทศขยายตัว ประกอบกับการจำหน่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า
ความต้องการบริโภคในประเทศของสินค้าบางรายการจะลดลง 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรฯ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562  
ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของ COVID-19 เศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้ามีสัญญาณฟื้นตัวจึงเป็นปัจจัย
ส่งเสริมใหก้ารส่งออกมีมูลค่าสูงกว่า 100,000 ล้านเยนเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน   

สำหรับเหล้าสาเกซึ่งความต้องการบริโภคในประเทศลดลงเนื่องจาก COVID-19 ในเดือนเมษายน 2564  
ญี่ปุ่นส่งออก 3,300 ล้านเยน เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพ่ิมขึ้นเป็น 1.5 เท่า
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 บริษัท Inagora ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเหล้าสาเกในเว็บไซต์ E-commerce 
ของประเทศจีนระบุว่า ผู้บริโภควัยหนุ่มสาวเริ่มหันมาให้ความสนใจเหล้าสาเก ขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิต 
เหล้าสาเกหันมาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น หลายฝ่ายคาดหวังว่าจีนจะเป็นตลาดแห่งใหม่ที่มาทดแทน
ตลาดในประเทศที่มีความต้องการลดลง  

ในส่วนของเนื้อโคมีมูลค่าการส่งออก 4,500 ล้านเยน เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 เนื่องจาการส่งออกไปยังประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียผ่านไปยังจีนขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการจำหน่ายผ่ านเว็บไซต์ E-commerce 
ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางรายเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือการเก็บสต็อกเนื้อโค
วากิวและส่งออกเป็นเนื้อโคแช่แข็งไปยังต่างประเทศ ผู้ประกอบการระบุว่า การส่งออกที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี 
เป็นปัจจัยพยุงราคาซื้อขายเนื้อโควากิวในประเทศ  

ด้านชาเขียวมีมูลค่าส่งออก 1,500 ล้านเยน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
บริษัท Ito-en ให้ข้อมูลว่า ปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 ขยายตัว 
เมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื ่องจาก 
ความต้องการบริโภคในครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น 

มูลค่าการส่งออกผลไม้ขยายตัวเช่นกัน โดยในเดือนเมษายน 2564 ญี่ปุ่นส่งออกเมล่อนมูลค่า 700 ล้านเยน 
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการญี่ปุ่นมีการจัดกิจกรรมเทศกาล 
เมล่อน (Melon Fair) เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายในต่างประเทศ ในส่วนของสตรอเบอร์รี่มีมูลค่าส่งออก 200 
ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมูลค่าส่งออกสะสมในช่วงเดือน
มกราคม - เมษายน 2564 คิดเป็น 2,900 ล้านเยน สูงสุดเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ไม้ตัดดอก 
มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาเช่นกัน เนื่องจากการส่งออกไปยัง
ประเทศจีนขยายตัว  

ขณะที่ แอปเปิ้ลมีมูลค่าส่งออก 500 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากประเทศผู้นำเข้ามีสต็อกจากช่วงเทศกาลตรุษจีนจำนวนมาก และข้าวมีมูลค่าส่งออก 500 ล้านเยน 
ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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กระทรวงเกษตร ญี่ปุ่น เตรียมยกระดับมาตรการกักกันพืชสำหรับการนำเข้า (6 มิถุนายน 2564) 
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เตรียมยกระดับมาตรการกักกันพืชสำหรับการนำเข้า

ภายหลังความเสี ่ยงของการเข้ามาของโรคและแมลงศัตรูพืชจากต่างประเทศปรับตัวสูงขึ ้นเนื ่องจาก 
มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมีการเสนอให้จัดทำ
คู่มือในประเทศเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถดำเนินมาตรการจำกัดการนำเข้ากรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืชในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะพิจารณาการพัฒนาเทคโนโลยีประเมินความเสี่ยงการปะปน
ของวัชพืชมากับอาหารสัตว์นำเข้า โดยจะเริ่มยกระดับความเข้มข้นในประเทศที่ตรวจพบการลักลอบการนำเข้า
สิ่งต้องห้ามจำนวนมาก 

สาระสำคัญดังกล่าวถูกนำเสนอในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาแนวทางมาตรการกักกันพืชครั้งที่ 3 
ซึ่งมีการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาดและแพร่กระจายรวมถึงมาตรการกักกันสินค้านำเข้า 
และส่งออกภายใต้กฎหมายคุ้มครองพืชของญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีกำหนดจะจัดจัดทำให้แล้วเสร็จภายในฤดูร้อนปีนี้ 
เพ่ือใช้ในการปรับแก้กฎหมายและการจัดทำงบประมาณ   

ตามกฎสากลแล้ว กรณียกระดับมาตรการกักกันสำหรับการนำเข้า จำเป็นจะต้องแจ้งให้ประเทศ
ปลายทางทราบและเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 60 วันขึ้นไป กรณีฉุกเฉินตรวจพบการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืชในต่างประเทศ สามารถลดขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม MAFF ไม่เคยมีการจัดทำคู่มือ
ในประเด็นดังกล่าวมาก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำกลไกรองรับเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสับสน 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน  

ในส่วนของวัชพืชไม่จัดเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการกักกันภายใต้กฎหมายคุ้มครองพืช อย่างไรก็ตาม MAFF 
ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ปศุสัตว์จะทานวัชพืชซึ่งปะปนมากับอาหารสัตว์เข้าไปและแพร่กระจายในพื้นที่ 
ผ่านสิ่งปฏิกูลของปศุสัตว์ดังกล่าวได้ โดยอาจส่งผลกระทบต่อผักและผลไม้ในประเทศ ดังนั้น เพื่อการตรวจ
กักกันอย่างมีประสิทธิภาพ MAFF จึงเสนอให้มกีารพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถประเมินความเสี่ยงของวัชพืช 

ขณะเดียวกัน MAFF จะพิจารณาเริ่มยกระดับการตรวจกักกันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เนื่องจากมีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าพืชต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2562 
พบว่า 2 ใน 3 ของการตรวจพบการลักลอบนำเข้าพืชต้องห้ามเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน     

นอกจากนี้ ในที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับระบบการออกใบรับรองประกอบสินค้าส่งออก  
โดยพบว่าในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการตรวจกักกันเพื่อการส่งออกขยายตัว  จึงได้มีการเสนอให้ใช้หน่วยงาน
เอกชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

Mr. Shuhei OZAWA กรรมการสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในที่ประชุมว่า ต้องการให้ 
MAFF นำระบบใบรับรองออนไลน์เข้ามาใช้ ด ้าน Mr. Tsukasa NISHINO ผู ้อำนวยการแผนกนโยบาย
การเกษตรของสหภาพสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ ่น  (JA Zenchu) เรียกร้องให้ MAFF คำนึงถึง
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทีอ่าจเพิ่มขึ้นหากให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการ  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
         
        การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มบริโภคผักเพิ่มขึ้น (7 มิถุนายน 2564) 

จากข้อมูลการสำรวจโดยทีมวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) พบว่า 
ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคร้อยละ 13.8 มี
ปริมาณและความถี่ในการบริโภคผักเพ่ิมขึ้น ขณะที่ ผู้บริโภคท่ีมีการบริโภคผักลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยทีม
วิจัยวิเคราะห์สาเหตุว่า การหลีกเลี ่ยงการออกจากบ้านส่งผลให้ผู ้บริโภคมีการนำผักมาประกอบอาหาร
รับประทานเพ่ิมข้ึน  
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ทีมวิจัยสำรวจผู้บริโภคเพศหญิงและชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเคยเข้าร่วมการสำรวจสุขภาพและ
สารอาหารเมื่อปี 2553 โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก แบบแผนการบริโภค และการทำกิจกรรม 
กับช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,981 คน   

ผลการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคเพศชายที่มีปริมาณและความถี่ในการบริโภคผักเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 
และผู้บริโภคเพศหญิงฯ คิดเป็นร้อยละ 14.3 อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคผัก
คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 นอกจากนี้ ผู้บริโภคเพศชายที่มีความถี่ในการบริโภคอาหารที่ประกอบในครัวเรือน
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.2 และผู้บริโภคเพศหญิงฯ คิดเป็นร้อยละ 19.2 ซึ่งทีมวิจัยมองว่า การหันมาประกอบ
อาหารรับประทานเองที่บ้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภครับประทานผักเพ่ิมขึ้น  

ขณะที่ ผู้บริโภคที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.3 ลดลงร้อยละ 9.9 โดยผู้ บริโภคเพศชายที่มี
น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 17.4 ผู้บริโภคเพศหญิงฯ คิดเป็นร้อยละ 27.4 และ
ผู้บริโภคที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.8 

จำนวนครั้งและปริมาณผักที่รับประทาน ซึ่งเป็นสองเท่าของอัตรารับประทานผักลดลง และร้อยละ 80 
ตอบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ร้อยละ 15.2 สำหรับผู้ชาย และร้อยละ 19.2 สำหรับผู้หญิงตอบว่า 
เพ่ิมโอกาสการทำอาหารที่บ้านซึ่งคาดว่า เพ่ิมโอกาสการทำอาหารที่บ้านส่งผลให้เพิ่มจำนวนครั้งและปริมาณผัก
ที่รับประทาน 
        ศาสตราจารย์ Katsuyuki MIURA จากศูนย์วิจัยระบาดวิทยา NCD แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ Shiga ระบุว่า มีความเป็นได้ที ่จะพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพิ ่มขึ้น จึง
จำเป็นต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการป้องกัน  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ญี่ปุ่นนำเข้าเนือ้โคจากตา่งประเทศลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา (8 มิถุนายน 2564) 
จากข้อมูลของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า ในเดือนพฤษภาคม 

2564 ญี่ปุ ่นนำเข้าเนื ้อโคจากสหรัฐฯ ประเทศสมาชิก CPTPP และประเทศสมาชิก Japan-EU EPA รวม 
49,382 ตัน ลดลงร้อยละ 1 ใกล้เคียงกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ราคาซื ้อขาย ณ ประเทศผู ้ส่งออก และค่าขนส่งที ่ปรับตัวสูงขึ ้นส่งผลกระทบต่อการนำเข้าเนื ้อโค  
โดยปริมาณนำเข้าจากประเทศผู้ส่งออกรายหลักลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผานมาเป็นเดือนที่ 6 
ติดต่อกนั อย่างไรกต็าม ญี่ปุ่นนำเข้าจากสหรัฐฯ 20,474 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบหลายรายเร่งนำเข้าให้ทันเทศกาลหยุดยาวของญี่ปุ่น  

สำหรับการนำเข้าเนื้อโคจากประเทศสมาชิก CPTPP เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และเม็กซิโก  
คิดเป็น 28,222 ตัน ลดลงร้อยละ 7.5 และการนำเข้าจากสหภาพยุโรปคิดเป็น 686 ตัน ลดลงร้อยละ 0.7  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ สต็อกเนื้อโคนำเข้ามีแนวโน้มลดลง โดยจากข้อมูลของ Agriculture & Livestock Industries 
Corporation (ALIC) พบว่า ปริมาณสต็อก ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 คิดเป็น 104,824 ตัน ลดลงร้อยละ 
19.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ด้านบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ระบุถึงผลกระทบจากการหยุดโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของบริษัท JBS 
ในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดในโลกภายหลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ว่า 
การแก้ไขปัญหาดำเนินการเร็วกว่าที่คาดไว้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าเนื้อสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น  
        แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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รัฐมนตรีเกษตรฯ ญี่ปุ่น เรียกร้องให้เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (9 มิถุนายน 2564)    
        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง
ญี่ปุ่น (MAFF) กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้รับรายงานการตรวจพบเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาลซึ่งเป็นศัตรูพืชของข้าวเร็วกว่าทุกปี โดยหากปีนี้มีสภาพอากาศร้อนชื้นซึ่งเป็นสภาพอาการที่เหมาะกับ
การแพร่พันธุ์ ก็จะส่งผลให้เกิดการระบาดเช่นปีที่ผ่านมา   
        จากข้อมูลของ MAFF พบว่า จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้รับการยืนยันการตรวจพบเพลี้ยกระโดด 
สีน้ำตาลแล้วในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยปีนี้เข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าทุกปีซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ 
ในจำนวนดังกล่าว มี 8 จังหวัดที่ตรวจพบเร็วกว่าปีปกติประมาณ 1 เดือน   
        Mr. Kotaro ระบุเพิ่มเติมว่า MAFF ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้แต่ละจังหวัด
ยกระดับการป้องกันและกำจัด โดยมีเนื้อหาให้หน่วยงานตรวจสอบสถานการณ์ระบาด แจ้งข้อมูลให้เกษตรกร
ทราบ และใช้วิธีป้องกันและกำจัดทีไ่ด้ผลสูง  
       แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด Fukushima ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น (9 มิถุนายน 2564)    
เมื่อวันที ่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา Mr. Masao UCHIBORI ผู้ว่าการจังหวัด Fukushima ยื่นหนังสือต่อ  

Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เรียกร้องให้รัฐบาล
ญี่ปุ่นกำหนดมาตรการช่วยเหลือสำหรับการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่น
และอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ในส่วนของการพิจารณาปล่อยน้ำปนเปื้อนผ่านการบำบัด
ลงสู่ทะเล ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน ขอให้ภาครัฐให้การสนับสนุน
พ้ืนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องภายหลังมีพ้ืนที่ทางการเกษตรที่กลับมาทำการเกษตรเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น  

นอกจากนี้ ในหนังสือเรียกร้องดังกล่าวไดม้ีการระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรไม่เห็นด้วยต่อ
การตัดสินใจปล่อยน้ำปนเปื้อนผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลจนกว่าจะแก้ไขปัญหาภาพพจน์ด้านความปลอดภัย 
ในการบริโภคสินค้าเกษตร ขณะเดียวกัน ขอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและ
จำนวนเกษตรกรที่ลดลง กรณีไม่สามารถป้องกันผลกระทบด้านภาพพจน์ดังกล่าวได้ ขอให้รัฐบาลสั่งให้บริษัท 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ชดเชยค่าเสียหาย 
       หนังสือเรียกร้องยังระบุให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนพื้นที่เทศบาลจำนวน 12 แห่งที่ได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฯ เช่น โครงการสนับสนุนให้พื้นที่ทางการเกษตรกลับมาทำการเกษตร 
โครงการสนับสนุนการขยายพ้ืนที่การผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงของจังหวัด Fukushima Mr. UCHIBORI กล่าวย้ำว่า
ทุกประเด็นมีความสำคัญ ด้าน Mr. NOGAMI ระบุว่ารัฐบาลจะพยายามดำเนินการตามข้อเรียกร้องอย่างเต็มที่  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
COVID-19 ส่งผลให้มูลค่าซื้อขายส่งไม้ดอกไม้ประดับในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีที่ผ่านมา (10 มิถุนายน 2564)   
จากข้อมูลของสมาคมผู้ค้าส่งไม้ดอกไม้ประดับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2563 ญี่ปุ่น 

มีมูลค่าซื้อขายส่งไม้ดอกไม้ประดับ 317,500 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจาก 
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการงดจัดกิจกรรมประกอบกับร้านจำหน่ายดอกไม้ลดเวลาเปิดให้บริการ
ส่งผลให้มูลค่าซื้อขายไม้ตัดดอกลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ ไม้กระถางมีมูลค่าซื้อขายปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจาก
ความต้องการในครัวเรือนขยายตัว  
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สมาคมฯ รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการค้าส่งไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 111 บริษัท โดยปริมาณซื้อขาย
ส่งลดลงต่อเนื่องร้อยละ 1 – 4 ต่อปีตั้งแต่ปี 2559 สำหรับในปี 2563 การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการสูง ส่งผลให้มูลค่าซือ้ขายลดลงอย่างมาก โดยลดลง
ต่ำสุดในรอบ 30 ปี   

สำหรับไม้ตัดดอกมีมูลค่าซื้อขายส่ง 225,000 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณา
รายชนิดพบว่ามีเพียงดอก Gentiana scabra ที่มีมูลค่าซื้อขายส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ขณะที่ ดอกเบญจมาศ 
มีมูลค่าซื้อขายส่งลดลงร้อยละ 12 กุหลาบลดลงร้อยละ 15 คาร์เนชั่นลดลงร้อยละ 10 และเยอบีร่าลดลง 
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

สำหรับไม้กระถางมีมูลค่าซื้อขายส่ง 83,200 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
โดยเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 12 ปี เมื่อพิจารณารายชนิดพบว่า มีชนิดที่มูลค่าซื้อขายส่งเพิ่มขึ้น 28 ชนิดและ 
ส่วนใหญ่เป็นไมป้ระดับ   

Mr. Tetsuya FUKUNAGA ประธานสมาคมฯ และประธานบริษัท Toyoake ระบุว่า COVID-19 ส่งผลให้ 
มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ความต้องการในครัวเรือนขยายตัว โดยต้องการเดินหน้าสร้างระบบการผลิตและจัดส่ง
สินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
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